

Số: **339** /BC-UBND

Việt Yên, ngày **10** tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Mặt trận Tổ quốc,
các Ban của HĐND tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XVIII
(Trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XVIII)**

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XVIII, Mặt trận Tổ quốc huyện, các Ban HĐND huyện và cử tri đã kiến nghị với UBND huyện 44 ý kiến, tập trung vào 09 lĩnh vực. Ngay sau kỳ họp, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền xem xét, giải quyết; kết quả cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Về đồn điền, đổi thửa:

- Đề nghị UBND huyện tập trung cao công tác đồn điền đổi thửa (Nhất là các xã ruộng bậc thang và các xã miền núi); chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu sau khi thực hiện DĐĐT xong.

Ngày 26/01/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về kế hoạch đồn điền đổi thửa gắn với xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn huyện. Trên cơ sở các xã, thôn đăng ký hàng năm và được nhân dân đồng tình ủng hộ. UBND huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác đồn điền đổi thửa, Ban Chỉ đạo đồn điền đổi thửa huyện đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện trên toàn huyện kịp thời giao đất cho nhân dân để gieo cấy phục vụ sản xuất. Hàng quý, đều tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện đồn điền đổi thửa gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong các tháng tiếp theo. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã tập trung thực hiện hoàn thành công tác đồn điền đổi thửa tại 16 thôn của 08 xã với tổng diện tích là 824,11 ha. Kết quả đến ngày 05/11/2015, có 11 thôn đang triển khai ở bước 5 (đang làm giao thông thủy lợi nội đồng và giao đất thực địa); 04 thôn đang triển khai bước 4; Còn lại 2 thôn đang hoàn thành bước 3.

Bên cạnh việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện DĐĐT hoàn thành các bước theo đúng quy trình, UBND huyện đã giao cho Hội đồng nghiệm thu kết quả DĐĐT của huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ nghiệm thu kết quả thực hiện DĐĐT của các địa phương.

2. Về Thủy lợi, phòng chống lụt bão, Cử tri có ý kiến:

- Đề nghị UBND huyện có kế hoạch nâng cấp đê bồi (Đoạn qua xã Vân Hà) để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

UBND huyện đã cho kiểm tra, tuyến đê bồi Vân Hà qua đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã xảy ra sạt trượt một đoạn mái đê, đồng thời đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ xử lý và đã được sự chấp thuận của tỉnh. Các đoạn còn lại cần phải nâng cấp UBND huyện đưa vào kế hoạch tu bổ năm 2016.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện Hiệp Hòa trong việc giải quyết tiêu thoát nước tại khu vực cống Nội, xã Hương Mai chảy qua xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT phối hợp với UBND xã Hương Mai, Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Hiệp Hòa, UBND xã Đông Lỗ thực hiện biện pháp phá bờ ngăn mở rộng dòng tiêu trên. Đến nay không còn xảy ra tình trạng ách tắc tại trục tiêu này.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm ách tắc dòng chảy tại cầu Làng Vàng, xã Bích Sơn (Đoạn giáp xã Tự Lạn).

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã cho kiểm tra cụ thể tuyến tiêu từ xã Trung Sơn, Bích Sơn, Tự Lạn qua cầu Làng Vàng (Cầu Sỏi) ra cống Năng. Hiện nay các khu ruộng trồng các xã đã chuyển đổi cho đầu thầu làm hồ nuôi trồng thủy sản và xây dựng các đập ngăn giữa các hồ, việc tiêu thoát nước qua tuyến tiêu này đang gây ách tắc. Hiện tại đang chặn và đập ngăn cầu Làng Vàng và cống tiêu giáp trường Đại học Nông Lâm về cao trình và độ thông thoáng vẫn đảm bảo tiêu thoát nước, duy chỉ có đang chặn, đập dâng tại thôn Râm xã Tự Lạn là cao trình đập đắp cao, đang chặn dày nên việc tiêu thoát nước cho khu vực là rất chậm. Để giải quyết dứt điểm ách tắc của trục tiêu này, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tự Lạn yêu cầu dỡ bỏ đang chặn và hạ thấp cao trình đập dâng tại vị trí này đồng thời khơi thông dòng chảy tiêu ra cống Năng để đảm bảo tiêu thoát nước ứng cho lưu vực.

- Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết việc tiêu úng trên kênh T6 đoạn qua xã Tăng Tiến, Hồng Thái (Do ảnh hưởng việc thi công QL1 và rác thải).

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT phối hợp với UBND xã Tăng Tiến, Hồng Thái cùng đơn vị thi công khơi thông dòng chảy trong mùa mưa lũ, vừa thi công vừa phục vụ tiêu thoát nước, đến nay công qua đường QL1 đã thi công hoàn thành và không còn ách tắc tại vị trí này. Hiện tại tuyến tiêu này lâu ngày không được nạo vét, tu bổ, lòng kênh bị bồi lắng, bèo rác nhiều gây ách tắc tại vị trí cống qua đường vào UBND xã Tăng Tiến do tuyến đường này đang cải tạo nâng cấp, cống qua đường đã được cải tạo ½ phía thượng lưu, còn ½ phía hạ lưu là cống cũ, đất cát bồi lắng gây ách tắc không tiêu thoát kịp khi có mưa lớn, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tăng Tiến đẩy nhanh tiến độ thi công cống qua đường này để đảm bảo thông thoáng cho dòng tiêu đồng thời đôn đốc các xã xây dựng và thực hiện kế hoạch nạo vét thủy lợi nội đồng mùa khô 2015 theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 7/10/2015 của UBND huyện, đảm bảo thông thoáng cho trục tiêu kênh T6 thuộc địa bàn quản lý đảm bảo tiêu thoát nước cho lưu vực khi có mưa lớn xảy ra.

- Cử tri kiến nghị: Hiện tại công qua đường sắt (xứ đồng Lái Cầu) tiêu ra cống Lái Cầu, đáy cống cao hơn mặt ruộng đã ảnh hưởng đến sản xuất, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Hiện nay đường tỉnh 295B đang cải tạo nâng cấp trong đó có cải tạo cống Lái Cầu, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp cùng Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án Giao thông, UBND xã Hồng Thái và đơn vị thi công kiểm tra hiện trường và hồ sơ xây dựng lại cống Lái Cầu và cùng thống nhất đặt cao độ đáy cống sau cải tạo theo thiết kế (Thiết kế cống mới là công hộp kích thước b x h = 1,5 x 1,5 mét, có cao độ đáy thấp hơn cao độ đáy cống cũ là 90cm) đảm bảo tiêu thoát cho trục tiêu này, hiện nay đã thi công xong.

- Cử tri đề nghị UBND huyện cho cải tạo, nâng cao mặt đê Đại Hà đoạn qua xã Tiên Sơn để đảm bảo việc đi lại của người dân trong mùa mưa lũ.

Qua kiểm tra, rà soát hiện trạng đê Đại Hà là đê cấp III đê Trung Ương, cao trình mặt đê đảm bảo cao trình thiết kế của đê cấp III, UBND huyện đã phối hợp với Hạt quản lý đê điều Việt Yên lập kế hoạch trình UBND tỉnh. Sở NN&PTNT đưa vào kế hoạch tu bổ đê điều năm 2016, duy tu bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo cho giao thông đi lại của nhân dân đồng thời đảm bảo cho an toàn đê điều trong phòng chống thiên tai của toàn huyện.

- Cử tri đề nghị UBND huyện đầu tư hệ thống tiêu thoát nước Trạm bơm Trúc Tay, do đã xuống cấp, không đảm bảo phục vụ tiêu úng

Hệ thống tiêu thoát nước trạm bơm Trúc Tay do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi sông Cầu quản lý, UBND huyện thường xuyên phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Việt Yên kiểm tra, giải quyết các vi phạm làm ách tắc dòng chảy của trục tiêu này. Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT đã và đang đầu tư xây dựng trạm bơm Trúc Tay mới cùng hệ thống kênh tiêu phù hợp, tiêu nước nhanh. UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt máy bơm trạm bơm Trúc Tay mới cùng hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước cho lưu vực.

- Cử tri đề nghị UBND huyện đầu tư hệ thống ty van trên kênh T 1.1 chảy về kênh tiêu Trạm bơm Trúc Tay phục vụ sản xuất thôn Yên Ninh

Hệ thống kênh tưới, tiêu T1.1 chảy về kênh tiêu Trạm bơm Trúc Tay do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi sông Cầu quản lý. UBND huyện đã đề nghị Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi sông Cầu cho lắp đặt hệ thống ty van trên kênh T1.1 để phục vụ sản xuất của thôn Yên Ninh được thuận lợi.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát quy hoạch lại hệ thống kênh, mương nội đồng trên địa bàn TT Nénh và các xã có liên quan phục vụ sản xuất.

Trên cơ sở quy hoạch chung của toàn huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020, UBND huyện đã giao cho Phòng NN&PTNT phối hợp với UBND thị trấn Nénh cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hệ thống kênh

tưới tiêu nội đồng, tham mưu cho UBND huyện đầu tư, cải tạo và xây dựng từng bước đưa hệ thống kênh tưới tiêu nội đồng trên địa bàn thị trấn Nénh nói riêng và các xã trên toàn huyện nói chung phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết việc tiêu úng khu vực giữa 02 xã Ninh Sơn - Quang Châu có liên quan đến việc xây dựng nhà máy nước sạch Quang Châu (dự án đã làm lấp kênh tiêu)

Nhà máy nước sạch Quang Châu do UBND tỉnh đầu tư, là công trình phục vụ đời sống dân sinh cho khu công nghiệp Quang Châu và các xã lân cận. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp cùng UBND xã Quang Châu, Ninh Sơn, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Việt Yên và Công ty cấp nước Hà Bắc (Chủ đầu tư nhà máy nước sạch Quang Châu) kiểm tra, chỉ đạo khơi thông dòng chảy trực tiêu về trạm bơm Giá Sơn này, đồng thời UBND huyện sẽ đưa vào kế hoạch quy hoạch bổ sung để xây dựng kênh tiêu sang bên cạnh nhà máy đảm bảo tiêu thoát nước cho lưu vực.

3. Về sản xuất nông nghiệp, Cử tri có kiến nghị:

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát chất đất, điều kiện thực tế tại các địa phương, lựa chọn đưa giống cây, con phù hợp vào sản xuất; có cơ chế thu hút các Nhà đầu tư tập trung đầu tư vào sản xuất theo từng vùng (nhất là vùng chuyên canh lớn, có giá trị kinh tế cao); chú trọng quan tâm đến việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nhân dân (nhất là giá các sản phẩm nông nghiệp). Tăng cường tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ tại địa phương để áp dụng triển khai vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân, trong những năm qua, UBND huyện luôn bố trí kinh phí để hỗ trợ việc đưa các giống cây trồng mới năng suất cao, phẩm chất tốt vào sản xuất, đồng thời chỉ đạo việc cung ứng đảm bảo chất lượng và thời vụ so với sản xuất đại trà của huyện. Trên cơ sở đăng ký của các địa phương và khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, các loại cây, con giống cây trồng có giá trị cao đã dần được đưa vào sản xuất (như giống lúa BC15, Thiên ưu 8...). Tuy nhiên có một số địa phương việc đăng ký, cung ứng còn chậm so với tập quán canh tác.

II. LĨNH VỰC KINH TẾ - HẠ TẦNG, XÂY DỰNG

1. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch đất trong khu A-Khu đô thị Đình Trám-Sen Hồ thành đất nghĩa trang (khu bãi Lê) hiện tại đang là khu nghĩa địa của thôn.

Ngày 20/10/2015, UBND huyện Việt Yên đã ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hồng Thái đến năm 2025 (trong đó đã có nội dung điều chỉnh đất Quy hoạch trong khu A-Khu đô thị Đình Trám-Sen Hồ thành Quy hoạch đất nghĩa trang (khu bãi Lê)).

2. Cũ tri đề nghị UBND huyện quan tâm cho xây dựng đường vành đai Vân Hà đi Tiên Sơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Đầu tư kinh phí tu bổ tuyến đường Sen Hồ - Trúc Tay, đường từ thôn Hoàng Mai 3 đi QL37 do tuyến đường đã xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Thực hiện kế hoạch đầu tư Trung hạn 2016-2020, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường (đoạn đường làn 2 từ làng nghề đi xóm 5 thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên), dự kiến khởi công vào quý II/2016. Ngày 29/9/2015 UBND huyện đã phê duyệt chủ chương đầu tư sửa chữa tuyến đường Sen Hồ - Trúc Tay, dự kiến khởi công sửa chữa công trình trong tháng 12/2015.

3. Một số công trình giao thông sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng chất lượng rất kém (nhất là đường cấp phối nhựa như đường Quán Rãnh – Thượng Lan...). Cũ tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.

Tuyến đường Quán Rãnh – Thượng Lan có tổng chiều dài khoảng 5,3km đi qua địa bàn: Xã Tự Lạn và xã Thượng Lan. Tuyến đường này được đầu tư cải tạo, nâng cấp từ năm 2006, hoàn thành cuối năm 2007, tuyến đường do UBND huyện Việt Yên quản lý.

Do tuyến đường này đều chạy dài qua cánh đồng và các điểm đông dân cư, cao độ nền đường thấp, nền đường thường xuyên bị ngập nước, dẫn đến cường độ nền mặt đường kém, không chỉ vậy đây là tuyến đường thường xuyên có các phương tiện xe quá khổ, quá tải trọng chạy qua chuyên chở vật liệu xây dựng như cát, sỏi, gạch, than, xi măng... (chưa được xử lý triệt để, kịp thời), dẫn đến tình trạng nền mặt đường xuống cấp nhanh như ý kiến cũ tri phản ánh là đúng.

Để hạn chế phần nào tình trạng xuống cấp nhanh của nền mặt đường: do kinh phí có hạn, nên UBND huyện giao cho Phòng Kinh tế & Hạ tầng tiến hành rải đất cấp phối đá dăm láng nhựa vào các ổ gà, ổ voi, san gạt đầm nén đảm bảo độ phẳng và độ chặt nhưng do tuyến đường này được đầu tư xây dựng đã lâu lại thường xuyên có các phương tiện xe quá khổ, quá tải trọng chạy qua chuyên chở vật liệu xây dựng như cát, sỏi, gạch, than, xi măng..., kết hợp với việc gặp nước (nước mưa, nước thải, nước tưới đường chống bụi các hộ dân) nên dẫn đến một số điểm vừa duy tu xong lại bị xuống cấp làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Trước tình hình nêu trên UBND huyện chỉ đạo phòng Kinh tế & Hạ tầng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn. Đề nghị Công an huyện tăng cường xử lý các phương tiện xe quá khổ, quá tải qua đoạn đường này; Đề nghị UBND các xã có đường Quán Rãnh – Thượng Lan đi qua thường xuyên theo dõi phát hiện và ngăn chặn kịp thời hiện tượng xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4. Đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo làm tốt việc kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn, đặc biệt là khu cầu Điểm Tổng, xã Nghĩa Trung; cho lắp đèn cảnh báo khu Cầu Lai, xã Nghĩa Trung; bổ sung ngân sách duy tu, sửa chữa đường giao thông trên địa bàn.

- Ngày 19/01/2015, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải quá khổ, quá tải trên địa bàn huyện, gồm có 11 người (Đội trưởng CSGT công an huyện làm Tổ trưởng), thời gian làm việc 24/24 giờ các ngày trong tuần; thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng (số điện thoại của phòng thường trực Công an huyện Việt Yên 02403.874.205; số điện thoại Thường trực Ban an toàn giao thông huyện Việt Yên 02403.574.673). UBND các xã tăng cường kiểm tra phát hiện, nhân dân giám sát phát hiện báo cáo về cho Chủ tịch UBND cử ngay lực lượng đến để xử lý.

- Việc đề nghị cho lắp đèn cảnh báo khu Cầu Lai, xã Nghĩa Trung; bổ sung ngân sách duy tu, sửa chữa đường giao thông trên địa bàn: Tháng 7/2015 UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo giao thông tại khu Cầu Lai, xã Nghĩa Trung; trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục bổ sung kinh phí sự nghiệp giao thông để thực hiện duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

5. Đề nghị UBND huyện xem xét về việc thu phí bảo trì đường bộ trên địa bàn, đồng thời kiến nghị với cấp trên không thực hiện thu phí bảo trì đường bộ đối với xe gắn máy.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh quán triệt các văn bản của Chính phủ, tuyên truyền, đôn đốc thu nộp phí bảo trì đường bộ. Tuy nhiên, tiến độ thu phí đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch năm, công tác thu tại các xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức, chưa chặt chẽ, thực hiện chưa kiên quyết, triệt để, mặt khác do không có biện pháp chế tài đối với người không nộp phí dẫn đến tình trạng thất thu và chậm nộp kinh phí. UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị với cấp trên không thực hiện thu phí bảo trì đường bộ đối với xe gắn máy.

6. Đề nghị UBND huyện sớm phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Nénh để có cơ sở triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật điều chỉnh, các Quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành, quy hoạch chung thị trấn Nénh và thực tế tại địa bàn Thị trấn Nénh, UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng phối hợp với đơn vị Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức lập dự thảo Quy chế. Trong quá trình lập dự thảo đã xin ý kiến đóng góp của Sở Xây Dựng, thị trấn Nénh, Đội quản lý trật tự Giao Thông- Xây Dựng và Môi Trường, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan nhằm tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo theo quy định.

Ngày 26/10/2015, UBND huyện đã tổ chức phiên họp gồm: Thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. Hội nghị đã nhất trí 100% thông qua Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị trấn Nénh. Đến nay, Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện in ấn, sẽ công bố Quy chế trong tháng 12/2015.

7. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết thị trấn Nénh để phục vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thị trấn Nénh được thành lập theo Nghị định 16/NĐ- CP ngày 20/2/2003 của Chính phủ, bao gồm thôn Ninh Khánh, thôn Yên Ninh, phố Nénh và thôn Sen Hồ, với tổng diện tích tự nhiên 572,18ha, dân số 8.542 người. Ngày 18/12/2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND của về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nénh đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000.

Với Quy mô diện tích tự nhiên 572,18ha, theo Quy định tại khoản 2, điều 14, Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thẩm quyền Phê duyệt quy hoạch chi tiết thị trấn Nénh là Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch chi tiết thị trấn Nénh.

III. LĨNH VỰC Y TẾ

Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn làm tốt công tác khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở (cấp xã, huyện), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân trong quá trình chuyển viện lên tuyến trên.

1. Làm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến cơ sở

Trong thời gian qua, UBND huyện luôn chú trọng chỉ đạo các biện pháp làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại bệnh viện và các trạm y tế xã trong toàn huyện. Chỉ đạo việc nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Niêm yết số điện thoại nóng của bệnh viện: **0966.851.919**, số điện thoại của Sở Y tế, Bộ Y tế. số điện thoại của lãnh đạo bệnh viện và trưởng các khoa, phòng; niêm yết danh tính 100% cán bộ viên chức để người bệnh và nhân dân phản ánh kịp thời. Thực hiện có hiệu quả sinh hoạt hội đồng người bệnh cấp khoa và cấp bệnh viện, hòm thư góp ý.

Tiến hành cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và bệnh nhân khi đến bệnh viện. Ngay từ nơi đón tiếp ban đầu của khoa khám bệnh thực hiện phát số khám tự động, quét thẻ BHYT, tránh được tình trạng phải chờ đợi của người bệnh khi xếp hàng lấy số.

Cải tạo nơi ngồi chờ rộng rãi, thoáng mát, có tivi tuyên truyền giáo dục sức khỏe, có đủ ghế ngồi chờ, có quạt mát, có nhân viên chuyên làm nhiệm vụ hướng dẫn người bệnh, thành lập bộ phận một cửa tiếp nhận, trình, giải quyết các thủ tục,

hồ sơ theo yêu cầu của nhân dân. Niêm yết các biển báo, biển buồng phòng khám. các quy trình khám bệnh, khám sức khỏe để hướng dẫn người bệnh và nhân dân.

Cải tạo các buồng phòng điều trị, buồng làm việc, trang bị quạt mát đầy đủ cho các buồng điều trị, điều hòa nhiệt độ cho các phòng mổ, phòng thủ thuật, phòng đẻ, buồng bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhi, sơ sinh. Đảm bảo các điều kiện về điện, nước, về trang bị cá nhân tối thiểu cho bệnh nhân nằm viện.

Luôn duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chuyên môn ở tất cả các chuyên khoa nhằm rút ngắn thời gian nằm điều trị của bệnh nhân tại bệnh viện. Tạo điều kiện cho cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, học chuyển giao kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, liên kết đầu tư các trang thiết bị như các máy siêu âm màu 4D, Xquang số hóa, siêu âm xuyên sọ, đo độ loãng xương, điện tim, hệ thống máy xét nghiệm... áp dụng tại bệnh viện phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đảm bảo quyền lợi trong khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là quyền lợi về khám chữa bệnh BHYT.

2. Việc chuyển tuyến khám chữa bệnh

Việc chuyển tuyến khám chữa bệnh luôn được thực hiện đúng quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Những bệnh nhân vượt quá khả năng chuyên môn thì bệnh viện làm đầy đủ thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi chuyển tuyến cho người bệnh, không gây phiền hà.

UBND huyện đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Việt Yên tiếp tục duy trì, chấn chỉnh giáo dục đội ngũ cán bộ viên chức bệnh viện làm tốt hơn nữa, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

IV. LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

1. Cử tri đề nghị xem xét về việc cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến việc lắp đặt bổ sung đồng hồ công tơ điện đối với các trường hợp tách hộ để sử dụng gặp rất nhiều khó khăn (như phải có: GCNQSD đất, sổ hộ khẩu riêng... tuy đã xây dựng nhà ở riêng):

Việc ký kết hợp đồng mua bán điện được thực hiện theo quy định của Chính phủ và của ngành điện cấp trên. Điều kiện để ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt được quy định tại khoản 1, Điều 11 của Nghị định số: 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực, cụ thể như sau:

“Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và có giấy đề nghị mua điện kèm theo bản sao của một trong các giấy tờ

sau: Hộ khẩu thường trú, hoặc sổ tạm trú; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng hoặc chứng thực”

2. Cử tri đề nghị ngành điện thay thế hệ thống cột thuộc địa bàn thôn Ninh Khánh thị trấn Nénh, hiện đã xuống cấp không đảm bảo an toàn:

Trong những năm qua, UBND huyện đã giao cho Điện lực Việt Yên phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang tiến hành sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa được nhiều điểm cũ nát, mất an toàn. Tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn hẹp, việc sửa chữa phải được ưu tiên thực hiện theo mức độ cũ nát, mất an toàn và không thể làm tổng thể ngay một lúc, do vậy không thể thay hết ngay được các cột điện đã xuống cấp. Năm 2015, UBND huyện đã xin được vốn để sửa chữa lớn lưới điện hạ áp thôn Ninh Khánh, thị trấn Nénh. Công trình sẽ được thực hiện trong tháng 12 năm 2015.

V. LĨNH VỰC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1. Cử tri đề nghị UBND huyện xem xét việc hoàn trả kinh phí GPMB thực hiện dự án tái định cư cho các hộ xã Trung Sơn liên quan đến dự án Đường dây 500kv Quảng Ninh - Hiệp Hoà.

Ngày 06/11/2015 UBND huyện đã ban hành Công văn số 2256/UBND-VP về việc cấp kinh phí GPMB dự án xây dựng đường dây 500KV. Theo đó, đề nghị Ban quản lý dự án các công trình điện Miền trung, Trung tâm tư vấn xây dựng điện chuyên số kinh phí: 649.990.430 đồng (*bằng chữ: sáu trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn, bốn trăm ba mươi đồng*) vào tài khoản của Trung tâm PTQĐ và CCN huyện Việt Yên để thực hiện bồi thường, san lấp mặt bằng giao đất tái định cư cho các hộ xã Trung Sơn.

2. Cử tri đề nghị UBND huyện Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giúp đỡ cơ sở thực hiện việc phê duyệt phương án bồi thường GPMB thực hiện các dự án xây dựng điểm dân cư tạo quỹ đất sạch để đấu giá.

UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm PTTQ và CCN giải phóng mặt bằng các khu đất, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn 09 xã, thị trấn. Tính đến nay, UBND huyện đã tập trung cao, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong quá trình lập hồ sơ GPMB các khu đất để tạo quỹ đất sạch và đã hoàn thành 85% dự án, còn 15 % UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTTQ và CCN tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn để hoàn thiện theo quy định.

3. Cử tri đề nghị UBND huyện xem xét, chi trả tiền bồi thường GPMB cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị chiếm dụng liên quan đến dự án cải tạo đường Nghĩa Trung - Minh Đức.

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTQT và CCN phối hợp với UBND xã Minh Đức, Nghĩa Trung tiến hành kiểm tra đo đạc lại trên toàn tuyến, lập phương án điều chỉnh, bổ sung để UBND huyện phê duyệt, dự kiến sẽ chi trả tiền bồi thường, GPMB cho nhân dân vào tháng 01/2016.

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực môi trường:

- Cử tri đề nghị UBND huyện xem xét, cho phép thiết lập các điểm ngăn rác thải trên tuyến kênh 4 phụ 3 (Hương Mai - Trung Sơn), kênh T7 (Minh Đức - Nghĩa Trung) để thực hiện việc gom rác thải trên các tuyến kênh qua địa phận các xã được đảm bảo.

Qua báo cáo của các cơ quan chuyên môn 02 tuyến kênh trên (qua địa phận 4 xã: Hương Mai, Trung Sơn, Minh Đức và Nghĩa Trung do Công ty TNHH 01 thành viên khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang quản lý. Việc thiết lập các điểm ngăn rác thải trên tuyến kênh trên phải được sự đồng ý của Công ty TNHH 01 thành viên khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu. UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị Công ty TNHH 01 thành viên khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu xem xét, khi có văn bản trả lời UBND huyện thông báo cho UBND các xã được biết để triển khai thực hiện.

- Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo khẩn trương xây dựng, lắp đặt lò đốt rác tại bãi rác thị trấn Bích Động để giảm thiểu lượng rác thải phải chôn lấp gây ô nhiễm môi trường.

Về nội dung này UBND huyện đã giao cho các cơ quan chuyên môn thiết lập các hồ sơ xây dựng cơ sở hạ tầng và các thủ tục lắp đặt lò đốt rác tại khu vực này trong năm 2015. Hiện tại đã xây dựng một số hạn mục để đảm bảo điều kiện lắp đặt, theo kế hoạch ngày 20/10/2015 nhà thầu đã chuyển 10 lò đốt rác về bãi rác của huyện để lắp đặt, vận hành thử nghiệm, đồng thời tiếp tục lắp đặt máy thứ 2 trong tháng 12 năm 2015.

- Chỉ đạo HTX Môi trường tăng cường các chuyến vận chuyển rác thải để đảm bảo môi trường cho nhân dân trên địa bàn.

Hàng năm UBND huyện luôn chỉ đạo Hợp tác xã Môi trường vận tải - Xây dựng Đình Trám mở rộng địa bàn thu gom rác thải; năm 2015 ngoài các điểm thu gom đã được phê duyệt, UBND huyện đã yêu cầu HTX phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức 04 đợt thu gom, vận chuyển rác thải (các điểm đổ rác tự phát) về bãi rác của huyện xử lý. Để thực hiện nhiệm vụ này HTX Môi trường đã huy động tối đa 02 xe rác chuyên hoạt động (hoạt động trung bình 11 giờ/ngày, trừ ngày chủ nhật), ngoài ra một số xã đã huy động các phương tiện khác trên địa bàn tham gia công tác này. Tuy nhiên do ý thức người dân chưa tốt, lượng rác phát sinh ngày một nhiều, do vậy một số điểm đổ rác tự phát đã được xử lý lại tiếp tục tái diễn. Để từng bước giải quyết vấn đề này UBND huyện sẽ tiếp tục đầu tư các lò đốt rác cho cụm các xã xa trung tâm huyện, đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền công tác bảo vệ môi

trường, trong đó có công tác thu gom, xử lý rác; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các điểm quy hoạch, đồng thời đầu tư xây dựng các điểm gom rác nhằm hạn chế ô nhiễm và đảm bảo canh quan môi trường trên địa bàn. Đối với HTX môi trường yêu cầu tiếp tục đầu tư trang thiết bị, rà soát điều chỉnh đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng rác đến cảnh quan và môi trường trên địa bàn.

- *Chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm cơ sở vứt da trâu da bò của hộ ông Đỗ Văn Bằng thôn Phúc Lâm gây ảnh hưởng đến môi trường (huyện đã thu hồi Giấy ĐK kinh doanh nhưng vẫn hoạt động).*

UBND huyện đã giao cho UBND xã Hoàng Ninh phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra việc sử dụng đất của hộ ông Bằng (khu vực muối da), thiết lập hồ sơ tham mưu cho UBND huyện xử lý dứt điểm việc muối da trâu, bò của hộ ông Đỗ Văn Bằng. Hiện UBND xã Hoàng Ninh đã có kế hoạch thực hiện và đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn thiết lập các hồ sơ theo quy định.

2. Ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực đất đai

- *Cử tri các xã Vân Hà, Quảng Minh kiến nghị liên quan đến việc cấp GCNQSD đất cho 17 hộ thôn Yên Viên xã Vân Hà và 59 hộ thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh. Đồng thời, giải quyết việc các thôn bán trái thẩm quyền cho nhân dân nhưng quá trình giao đất lại giao theo nhân khẩu, dẫn đến tranh chấp.*

17 hộ khu Lòng Hồ thôn Yên Viên xã Vân Hà đang sử dụng đất thuộc địa giới hành chính xã Tiên Sơn. Năm 2007 - 2009, UBND xã Vân Hà lập hồ sơ quy hoạch giao đất cho nhân dân tại khu vực này. Quá trình thiết lập hồ sơ chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo đúng quy định nên nhiều lô đất được quy hoạch giao đất ở nhưng chưa có quyết định giao đất chi tiết của UBND huyện, trong đó có 17 lô của các hộ khu Lòng Hồ thôn Yên Viên nêu trên. Do đó chưa cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với 59 thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh: Ngày 1/4/1996, UBND của tỉnh Hà Bắc đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBND về việc giao 50 lô đất ở cho 50 hộ thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh. Sau khi có quyết định của UBND của tỉnh Hà Bắc, UBND xã Quảng Minh, Ban lãnh đạo thôn Khả Lý Hạ tự điều chỉnh thiết kế mặt bằng phân lô để giao đất cho các hộ gia đình (có đất bị thu hồi để quy hoạch khu dân cư) trên cơ sở số lao động của từng hộ quy đổi hệ số Q (Mỗi lao động chính tương ứng với 1 Q, mỗi lao động phụ tương ứng $\frac{1}{2}$ Q; mỗi Q tương ứng với 0,54 m chiều rộng lô đất, còn chiều dài lô đất là 24 m đúng bằng chiều dài các thửa đất nông nghiệp khu vực bị thu hồi).

Để tháo gỡ các vướng mắc nêu trên và xử lý cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp bổ sung cụ thể các trường hợp để báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét chỉ đạo. Đồng thời xin ý kiến để xử lý tháo gỡ những trường hợp khác tương tự trên toàn huyện.

- Đề nghị UBND huyện xem xét Cấp GCNQSDĐ đối với 45 hộ khu phố ga thôn Hoàng Mai 1, xã Hoàng Ninh.

Các hộ gia đình Khu phố ga thôn Hoàng Mai 1, xã Hoàng Ninh đang sử dụng đất có nguồn gốc do thôn bán trái thẩm quyền làm đất ở giai đoạn 1987 - 1990, giao đất có thu tiền. Quá trình sử dụng đất một số hộ gia đình không còn lưu trữ được phiếu thu tiền và các tài liệu liên quan về nguồn gốc sử dụng đất.

Ngày 29/9/2015, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hoàng Ninh, Ban Lãnh đạo thôn Hoàng Mai rà soát danh sách các trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất, hướng dẫn thiết lập và hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp chưa cấp GCNQSDĐ. Qua rà soát, khu vực khu phố Ga được giao đất giai đoạn 1987-1990 còn 35 hộ chưa được cấp GCNQSD đất. Hiện UBND xã đang bổ sung tài liệu liên quan cho 24 hồ sơ của 24 hộ đã thiết lập, còn 11 trường hợp chưa thiết lập được hồ sơ do chủ sử dụng chưa phối hợp kê khai (do liên quan đến việc nộp tiền khi đo đạc và cấp GCN).

Chủ tịch UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã Hoàng Ninh bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định.

VII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

1. Cử tri đề nghị UBND huyện tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học (các phòng học của trường Tiểu học và THCS xã Vân Hà; 06 phòng học của trường Tiểu học Tiên Sơn số 2 do xây dựng đã lâu bị xuống cấp):

Theo phân cấp, trách nhiệm đầu tư xây dựng các trường học thuộc UBND các xã, thị trấn. Tuy nhiên để khuyến khích và tạo điều kiện cho các xã có nguồn đầu tư xây dựng trường học, UBND huyện đã trình HĐND huyện có cơ chế hỗ trợ các xã, thị trấn 25%/trên số thu tiền sử dụng đất trong dự toán, nếu vượt dự toán được hỗ trợ từ 40 – 90%/số vượt thu NS huyện (xã Vân Hà, xã Tiên Sơn được hỗ trợ vượt thu 90%).

2. Cử tri đề nghị UBND huyện cho phép thị trấn Nénh được hưởng cơ chế đặc thù về nông thôn mới như các xã.

Xây dựng NTM là Chương trình mục tiêu Quốc gia, theo đó Trung ương, tỉnh có cơ chế hỗ trợ theo các quy định cụ thể, các quy định đó huyện không có thẩm quyền, do vậy đề nghị của cử tri UBND huyện không thể thực hiện được.

3. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí thực hiện nạo vét tuyến kênh Bao Đồi (khu vực thôn Đồng Ích xã Hương Mai) để đảm bảo việc tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ.

UBND huyện sẽ giao cho Phòng Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, nếu xét thấy thật sự cần thiết thì UBND huyện sẽ bố trí kinh phí trong dự toán 2016 để nạo vét các tuyến kênh theo đề nghị của cử tri.

4. Đề nghị HĐND, UBND huyện có cơ chế hỗ trợ chi cho việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các xã, thị trấn (hiện không có phân bổ ngân sách từ cấp trên).

Việc phổ biến tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đó, trong dự toán ngân sách huyện đã bố trí kinh phí cho Phòng Tư pháp; đối với cấp xã đã bố trí trong sự nghiệp Văn hóa Thông tin. Việc cử tri đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí để thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với cấp xã, do ngân sách huyện đã phân bổ hết trong dự toán đầu năm nên không có nguồn để hỗ trợ thêm.

5. Đề nghị UBND huyện cấp ngân sách cho các xã để chi trả cho các đối tượng hưởng theo bằng cấp trước khi nghỉ hưu.

Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện, khi có nguồn bổ sung ngân sách của cấp trên UBND huyện sẽ bổ sung ngay cho các xã, thị trấn, trường hợp ngân sách cấp trên không bổ sung, UBND huyện sẽ bổ sung trong dự toán 2016 cho các xã, thị trấn.

6. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện vận hành lò đốt rác tại xã Việt Tiến.

UBND huyện sẽ xem xét bố trí hỗ trợ một phần trong dự toán 2016 (phần chi sự nghiệp môi trường).

7. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các thôn sau khi thực hiện chia tách thôn để xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ hoạt động của thôn, như: Thôn Hùng Lãm xã Hồng Thái, My Điền 3 xã Hoàng Ninh chưa có trụ sở hoạt động.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã đề nghị các xã có các thôn chia tách khi đầu tư xây dựng mới các thiết chế để phục vụ hoạt động chung thì báo cáo UBND huyện để xem xét hỗ trợ.

8. Đề nghị UBND huyện giải quyết hỗ trợ kinh phí 3.000 đồng/m² liên quan dự GPMB dự án QL 1A năm 2008 cho thị trấn Nénh (khoảng 130 triệu đồng đang ở tài khoản phòng KT&HT).

UBND huyện đã giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc cụ thể với xã Hoàng Ninh và thị trấn Nénh để xác định nguồn kinh phí và mức chi trả cho từng địa phương.

9. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc giải thể HTX Việt Ý, công bố công khai về tài chính. Sau khi giải thể đề nghị hỗ trợ bàn giao trụ sở cho địa phương phục vụ hoạt động.

Ngày 31/3/2015 Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc giải thể Hợp tác xã Việt Ý. UBND huyện đã giao cho Trung tâm PTQĐ và CCN tổ chức thực hiện đo đạc, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất của HTX Hữu nghị Việt Ý, sau đó UBND huyện sẽ trình UBND tỉnh thu hồi và giao đất cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

10. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với cấp trên xem xét lại cơ chế điều tiết, hỗ trợ các xã, thị trấn sau khi thực hiện đấu giá QSD đất (theo hướng tăng tỷ lệ điều tiết cho các xã), nhất là đối với các xã khó khăn hoặc có cơ chế hợp lý để có nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và trả nợ XDCB.

Nội dung này UBND huyện đã báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ hợp lý cho các xã, thị trấn khi thực hiện đấu giá QSD đất.

11. Đề nghị UBND huyện xem xét có biện pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện thu dứt điểm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 191/QĐ-UBND, đồng thời cấp kinh phí hỗ trợ cho các địa phương (20% tổng thu tiền đất 191/QĐ-UBND).

Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức hội nghị chuyên đề để tìm giải pháp giải quyết các tồn tại có liên quan đến việc thu tiền 191, tuy nhiên còn có nhiều nguyên nhân, vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện nên việc thu tiền, xử lý các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính còn gặp nhiều khó khăn.

VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Cử tri đề nghị UBND huyện có kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý đối với các trường trên địa bàn xã Vân Hà theo đúng tỷ lệ quy định.

Về Cán bộ quản lý : Trên địa bàn xã Vân Hà hiện có 5 trường học trong đó có: (02 trường Mầm non; 02 trường Tiểu học và 01 trường THCS), hiện tại có 02 trường đang thiếu 02 cán bộ quản lý (01 của Tiểu học Vân Hà số 2; 01 THCS Vân Hà). UBND huyện đã giao cho Phòng nội vụ phối hợp Phòng GD&ĐT tham mưu kiện toàn số cán bộ quản lý còn thiếu trên địa bàn huyện trong đó có 02 trường ở xã Vân Hà.

Về giáo viên: Chuẩn bị cho năm học 2015-2016, UBND huyện đã bố trí điều động bắt buộc giáo viên từ các trường có tỷ lệ cao đến các trường có tỷ lệ thấp, đặc biệt quan tâm đến những địa bàn xa trung tâm trong đó có xã Vân Hà. Cùng với biện pháp đó, trong khi chờ tình tuyển dụng giáo viên, UBND huyện đã hợp đồng ngắn hạn với 134 giáo viên để bù đắp số với giáo viên còn thiếu.

Đến nay, các trường trên địa bàn xã Vân Hà hiện có tỷ lệ giáo viên: Trường tiểu học Vân Hà số 1 đạt 1,5 giáo viên/lớp; Trường tiểu học Vân Hà số 2 đạt 1,3 giáo viên/lớp; THCS Vân Hà đạt 1,9 giáo viên/lớp; MN Vân Hà số 1 đạt 1,62 giáo viên/lớp; MN Vân Hà số 2 đạt 1,5 giáo viên/lớp. Như vậy, với số giáo viên hiện có, các trường trên địa bàn xã Vân Hà đảm bảo được các hoạt động dạy và học.

IX. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

Cử tri đề nghị UBND huyện có ý kiến với ngành Bảo hiểm và Y tế trong việc hỗ trợ kinh phí khám bệnh cho các em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở.

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008 QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì:

1. Học sinh, sinh viên tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh trong quy định ;

2. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học. Kinh phí Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Nhà trường bằng 12% (năm học 2014-2015) và bằng 7% (năm học 2015-2016) Tổng thu quỹ BHYT Học sinh- Sinh viên. (BHXII huyện trích chuyển kinh phí chăm sóc SKBD cho nhà trường hàng năm).

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14. HĐND huyện khóa XVIII, UBND huyện trân trọng báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp 11 HĐND huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- CT, các PCT UBND huyện (báo cáo);
- LĐVP, CVTH.



